

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6111 - THỨ SÁU NGÀY 10/6/2022 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 8/6, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2931/TTr-BNN-VPĐP ngày 11/05/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh quyết định công nhận huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cát Tiên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường, đảm bảo tính bền vững trong

xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới với 100% xã đạt và giữ vững danh hiệu nông thôn mới; trong đó, có 1 xã được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao (xã Đức Phò); 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường (xã Gia Viễn). Ngoài ra, có 2 xã tiệm cận xã nông thôn mới nâng cao (xã Tiên Hoàng và xã Quảng Ngãi) và 1 xã (Đức Phò) tiệm cận xã nông thôn mới kiểu mẫu. **HOÀNG SA**

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”

BÀI NÓI TẠI BUỔI BẾ MẠC LỚP CHÍNH HUẤN CÁN BỘ ĐẢNG, DÂN, CHÍNH CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, NGÀY 9/6/1953

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ĐẢNG Học Bác để nêu gương

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trên địa bàn TP Bảo Lộc đã có những việc làm cụ thể trong công việc, cuộc sống để góp phần xây dựng quê hương. Qua đó, nhân lên niềm tin và tạo động lực để Nhân dân địa phương cùng học tập, làm theo.



Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu khen thưởng, tuyên dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

TRANG 2

Thành quả từ Phong trào "Đoàn kết sáng tạo"

Hơn 3 năm qua, Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trong tỉnh đã được phát huy mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Từ đó mang lại hiệu quả rõ nét từ cải cách hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng suất lao động, phát triển khoa học tiến bộ thông qua các sáng kiến cải tiến sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

TRANG 4

Bảo tồn trang phục truyền thống của người K'Ho

TRANG 4

"Chìa khóa" tạo động lực cho Di Linh phát triển bền vững



Việc Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho huyện Di Linh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 là yếu tố quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho Di Linh phát triển toàn diện.

TRANG 3

Để COVID-19 sớm trở thành bệnh lưu hành

TRANG 7



VĂN HÓA - XÃ HỘI Mái trường bội thu về giáo dục mũi nhọn

TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT Nguồn tín dụng ưu việt nâng đỡ người nghèo...

TRANG 6

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ĐẢNG

HỌC BÁC ĐỂ NÊU GƯƠNG

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trên địa bàn TP Bảo Lộc đã có những việc làm cụ thể trong công việc, cuộc sống để góp phần xây dựng quê hương. Qua đó, nhân lên niềm tin và tạo động lực để Nhân dân địa phương cùng học tập, làm theo.



Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu khen thưởng, tuyên dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

Gương mẫu đi đầu

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc, nhấn mạnh: “Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo Bác Hồ bằng việc nêu gương sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo hướng đổi mới, đột phá; đồng thời, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp, hạn chế trên các lĩnh vực và ở mỗi địa phương, đơn vị; qua đó củng cố, tạo niềm tin đối với Nhân dân. Vì vậy, địa phương luôn quán triệt việc học tập và làm theo Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu và nói đi đôi với làm”.

Để việc nêu gương đi vào chiều sâu và thực chất theo tinh thần Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Kế hoạch số 20, ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập, quán triệt Kết luận số 01 đến cán bộ, đảng viên. Công tác học tập, quán triệt được triển khai theo chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và gắn với chuyên đề từng năm. Từ đó, nhấn mạnh, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt phải kể đến sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả của địa phương qua việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm 2020 và 2021. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được Thành ủy Bảo Lộc xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Từ đó, nhiều mô hình hay, cách



Người dân Tổ dân phố 4 (phường Lộc Tiến) làm đường giao thông.

làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị, như: “Bảo vệ vùng xanh”, “Câu lạc bộ Trụ sở xanh” phòng, chống dịch COVID-19; “Bếp ăn từ thiện”; “Gian hàng không đồng”; “Những chuyến xe yêu thương”; tích cực vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, ... hỗ trợ tâm dịch các tỉnh phía Nam, các khu cách ly, khu vực phong tỏa và hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thể một cách kịp thời, hiệu quả với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tạo động lực, niềm tin cho quần chúng

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của Nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Tiêu biểu là Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã tự nguyện, đi đầu trong hiến đất, tài sản trên đất để xây

dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu là ông Trần Trọng Khôi, Tổ trưởng Tổ dân phố 4B (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Với vai trò của mình, ông Khôi luôn năng nổ, nhiệt tình làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của cấp trên giao phó; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong năm 2021, nhận thấy trên địa bàn Tổ dân phố 4B còn 4 tuyến đường đất, ông Khôi đã tiên phong hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường để Nhân dân làm theo. Từ việc làm của ông Khôi, đông đảo Nhân dân địa phương đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng và hiến hàng ngàn mét vuông đất, vật kiến trúc, cây trồng và tham gia hàng trăm ngày công lao động xây dựng 4 tuyến đường nhựa hơn 2 km.

“Để Nhân dân hưởng ứng, tham gia, mình là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong đi trước để tạo niềm tin, động lực cho bà con. Khi mình đã tiên phong, thì anh chị em, họ hàng cũng phải là những người đi đầu. Từ đó, tuyên truyền, vận động để bà con nhận thấy rõ những giá trị, lợi ích của việc làm đường, mở rộng đường trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao

đời sống. Việc làm đường cũng do bà con quản lý, giám sát trên tinh thần dân chủ, khách quan nên ai nấy đều đồng tâm, hiệp lực” - ông Trần Trọng Khôi bày tỏ.

Trong lĩnh vực y tế, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Trần Văn Ngọc - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện II Lâm Đồng đã có sáng kiến “Máy bơm hóa chất rửa tay tự động”. Sáng kiến này được áp dụng có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là phòng, chống lây nhiễm chéo tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Sáng kiến của bác sĩ Ngọc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Cùng với những tấm gương đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thì những mô hình điển hình trong học tập, làm theo Bác trên địa bàn TP Bảo Lộc cũng được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng tham gia như: Vùng đồng bào dân tộc Tự quản về an ninh trật tự - vệ sinh môi trường; Giáo xứ “An ninh trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp hay các Mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng chuông báo động”, “Công an ninh”... Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển mạnh mẽ Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để kịp thời phát hiện, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; mang lại bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, cho hay: “Từ những vấn đề được quan tâm tháo gỡ, cho thấy các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn đã ngày càng sâu sát với tình hình thực tế địa phương. Các cấp ủy cơ sở nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đây cũng là yếu tố cốt lõi để TP Bảo Lộc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm tiếp theo”.

KHÁNH PHÚC

BẢO LỘC: Kết nạp 17 đảng viên mới

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và phát triển đảng viên trong nhiều năm qua luôn được Thành ủy Bảo Lộc đặc biệt quan tâm. Trong 5 tháng đầu năm 2022, các cơ sở đảng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hàng trăm quần chúng ưu tú. Qua đó, đã kết nạp 17 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyên sinh hoạt Đảng chính thức cho 20 đảng viên; tiếp nhận và bố trí sinh hoạt cho 25 đảng viên từ các địa phương khác chuyển đến; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Bảo Lộc lên 5.128 đảng viên.

Đảng bộ Bảo Lộc hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng (gồm 18 Đảng bộ và 50 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố); có 287 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

T. HỒNG

ĐẠ TÊH:

Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027

Huyện Đoàn Đạ Têh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn huyện đã hoàn thành. Toàn huyện có 27 tổ chức Đoàn trực thuộc; trong đó, có 9 xã, thị trấn. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở của huyện Đạ Têh diễn ra từ ngày 20/1/2022 với đơn vị thị trấn Đạ Têh được lựa chọn làm điểm cấp huyện và kết thúc là Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội diễn ra vào ngày 13/5/2022.

Theo đánh giá của Huyện Đoàn Đạ Têh, tại đại hội cấp cơ sở, việc lựa chọn nhân sự được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình.

Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín và bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

Bên cạnh đó, các nhân sự chức danh chủ chốt đều nằm trong quy hoạch do cấp ủy phê duyệt để đảm nhận công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương. 100% nhân sự các đơn vị đều được sự thống nhất của cấp ủy và Đoàn cấp trên trực tiếp trước khi tiến hành đại hội. Công tác tuyên truyền cho đại hội được chú trọng tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân...

THÂN THU HIỀN

Việc Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho huyện Di Linh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 là yếu tố quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho Di Linh phát triển toàn diện.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Di Linh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc huy động các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi, y tế, giáo dục... Đó là cơ sở quan trọng giúp nền kinh tế địa phương này tăng trưởng khá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, y tế, giáo dục của huyện Di Linh còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ; hệ thống đường giao thông đối ngoại (nhất là các tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện, đường vành đai), nội huyện và kết nối liên huyện còn yếu; mạng lưới cung cấp điện, nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển chưa đồng đều; chưa phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp; công tác quảng bá, kêu gọi, thu hút đầu tư còn yếu... Việc hạ tầng chưa phát triển đồng bộ làm

“Chìa khóa” tạo động lực cho Di Linh phát triển bền vững



Phát triển hạ tầng đồng bộ là yếu tố then chốt giúp Di Linh phát triển. (Ảnh địa phương cung cấp)

ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của huyện Di Linh.

Ông Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh, cho biết: “Nhìn nhận rõ những khó khăn hiện nay của địa phương nên Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều nỗ lực nhằm xây dựng Đề án và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét để ban hành Nghị quyết chuyên đề về Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc nghị quyết được ban hành là tiền đề quan trọng, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đưa Di Linh ngày càng phát triển, hướng tới giàu đẹp, văn minh”.

Nghị quyết chuyên đề về phát triển huyện Di Linh được Tỉnh ủy ban hành xác định rõ quan điểm: Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Trong đó, nguồn lực Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục - đào tạo, công nghệ viễn thông để tạo sức lan tỏa; chú trọng huy động nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Ưu tiên hoàn thiện các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm,

cần thiết, cấp bách, mang tính chất liên vùng, liên huyện, kết nối giao thương giữa các khu vực, các công trình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế đi đôi với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, nhất là văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy cũng đã xác định rõ những mục tiêu đặt ra trong phát triển huyện Di Linh theo từng giai đoạn. Trong đó, riêng giai đoạn 2022-2025, địa phương này cần triển

khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh (trên địa bàn) và của huyện. Phân đấu huyện Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng xã Hòa Ninh đạt đô thị loại V, thị trấn Di Linh đạt đô thị loại IV. Phân đấu đến năm 2025, huyện Di Linh có 100% các tuyến đường, điện, y tế, giáo dục của địa phương được đảm bảo...

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Di Linh cần tập trung, ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực: giao thông, đô thị; thủy lợi; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ, du lịch; y tế; giáo dục - đào tạo; công nghệ viễn thông; văn hóa, xã hội. Đây nhanh tiến độ đô thị hóa để thị trấn Di Linh đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, hướng tới đô thị loại III vào năm 2035, là Trung tâm Tiểu vùng 2 của tỉnh; xây dựng xã Hòa Ninh trở thành thị trấn và phát triển các đô thị Gia Hiệp, Tân Lâm. Hoàn thiện quy hoạch; đẩy mạnh thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư có hiệu quả. Xây dựng và ban hành một số cơ chế chính sách. Phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề đã mở đường rộng lớn, tạo “đường băng” cho Di Linh “cát cánh”. Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần. Di Linh có thể “cát cánh” cao tới đâu, xa tới đâu, sự đồng thuận, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị địa phương mới là điều kiện đủ, là yếu tố đóng vai trò quyết định.

NGỌC NGÀ

Cựu chiến binh vùng dân tộc thiểu số góp sức xây dựng nông thôn mới

Hội CCB xã Đạ Sar hiện có 129 hội viên thuộc 6 chi hội; trong đó, đa phần hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, ông K’Lê - Chủ tịch Hội CCB xã Đạ Sar cho biết, thời gian qua, hội viên CCB địa phương luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân và gương mẫu, đi đầu tham gia, hưởng ứng các mô hình, hoạt động. Bên cạnh đó, để các nội dung hoạt động sát với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí NTM, hằng năm, Hội xây dựng các chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khả năng điều kiện của các hội viên để triển khai đến từng chi hội.

Qua đó, hầu hết cán bộ, hội viên CCB và gia đình đều tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM. Nhiều hội viên hiến công, hiến đất, ủng hộ tiền và nhiều vật chất khác, cùng dân mở mang đường làng, ngõ xóm và xây dựng hội trường, nhà văn hóa thôn. Tiêu biểu như ông Kră Jăn Ha Têm (Thôn 2), người đã không ngần ngại hiến hơn 400 mét vuông đất cho thôn để xây nhà sinh hoạt cộng đồng. Hay như gia đình ông Liêng Jrang Ha Than,

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đạ Sar (Lạc Dương) luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hằng hái làm kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị tại địa phương. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

người cũng đã hiến hơn 1000 mét vuông đất để làm đường liên thôn.

Với phong trào làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, ngoài xây dựng kế hoạch tích cực giữa Mặt trận và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình, Hội CCB xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã, huyện tổ chức tập huấn cho các hội viên và cựu quân nhân các chuyên đề kỹ thuật mô hình trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao. Đến nay, toàn hội có trên 29 hội viên tham gia trồng rau, hoa, với tổng diện tích trên 7,5 ha; xuất hiện nhiều mô hình trồng rau, chăn nuôi cho thu nhập cao khác như: Mô hình Nuôi thỏ của hội viên Lơ Mu Ha Ang (Thôn 1), Mô hình Chăn nuôi heo giống của Liêng Jrang Ha Than cùng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả khác. Đặc biệt, để hội viên vừa tăng gia sản xuất vừa bảo vệ rừng, “từ đầu năm đến nay, Hội đã có hơn 120 hội viên CCB là người đồng bào DTTS được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng ở 2 đơn vị chủ rừng là Ban

Quản lý rừng đầu nguồn phòng hộ Đa Nhim và Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà” - ông K’Lê nói.

Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên quan tâm đến các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên và người dân tiếp cận tốt các nguồn vốn vay của Nhà nước để đầu tư vào phát triển sản xuất. Hiện, Hội CCB xã quản lý 3 tổ ủy thác cho trên 100 hộ vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Theo ông K’Lê “từ những việc làm này cùng sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của hội viên, đời sống lần thu nhập của nhiều CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được cải thiện rõ”. Hội CCB xã Đạ Sar nay chỉ còn 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Bên cạnh việc phân đấu phát triển kinh tế, Hội cũng thường



Hội viên CCB xã Đạ Sar hằng hái phát triển sản xuất.

xuyên tổ chức các buổi ra quân thu gom rác thải công cộng với sự tham gia đông đủ của các hội viên CCB cùng nhiều ban, ngành, đoàn thể khác. Qua đó, cảnh quan nông

thôn địa phương ngày càng tươi đẹp, đời sống tinh thần của người dân thêm phần phấn khởi.

Cùng với đó, Hội còn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mỗi hội viên CCB vận động người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các quy ước của địa phương, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, giáo dục con em trong gia đình nói không với tệ nạn xã hội...

Với những việc làm cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, cán bộ, hội viên CCB xã Đạ Sar đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc khơi dậy, thúc đẩy Nhân dân địa phương cùng chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng NTM. Những đóng góp tích cực đó không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh mà còn chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình Xây dựng NTM.

LÂM TRANG

Thành quả từ Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ. Theo đó, các huyện, thành phố trong tỉnh đã thực hiện và duy trì hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhiều nơi đã được quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị, bố trí trụ sở làm việc khang trang, lịch sự, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết các phân việc liên quan đến thủ tục hành chính được trả đúng hạn tăng cao, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân. Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính đều được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh.

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn được thể hiện trong quá trình MTTQ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động hăng say làm việc, học tập. Vận động Nhân dân tham gia vào mô hình chuỗi giá trị sản phẩm nhằm đảm bảo ổn định từ khâu dịch vụ đầu vào, sản xuất đầu ra của sản phẩm. Thành lập nhiều mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm thúc đẩy liên kết với các hộ nông dân sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” lại được phát huy ở khía cạnh khác. Phong trào đã góp phần phát triển

Hơn 3 năm qua, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi chung là Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”) trong tỉnh đã được phát huy mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Từ đó mang lại hiệu quả rõ nét từ cải cách hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng suất lao động, phát triển khoa học tiến bộ thông qua các sáng kiến cải tiến sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.



Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, qua đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển KT-XH.

sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, sáng tạo tác phẩm báo chí - văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. Có thể kể đến các phong trào cụ thể như: “Thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”... gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

đã được phát triển rộng khắp ở các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sản xuất, làm việc hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hiệu quả công việc, tăng thu nhập, đời sống cho công nhân viên chức, người lao động.

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” còn được phát huy, khơi dậy mạnh mẽ trong đồng bào các tầng lớp Nhân dân và kiều bào ở nước ngoài.

MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hưởng về quê hương. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ người nghèo, công tác cứu trợ, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19... Thực hiện phong trào

này, những năm qua, Lâm Đồng đã huy động được nguồn đóng góp rất lớn từ xã hội hóa. Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 10/12/2021, Quỹ Hỗ trợ phòng, chống COVID-19 tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt được 76,8 tỷ đồng, do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ và hiện vật (vật tư, trang thiết bị y tế...) trị giá trên 23,4 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo tỉnh thống kê đến ngày 17/5/2022 vận động được trên 54 tỷ đồng, trong đó, nguồn do lãnh đạo tỉnh vận động là 49,7 tỷ đồng, số còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như việc thành lập Hội đồng thẩm định sáng tạo, sáng kiến, ý tưởng mới còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, đối tượng, cách thức thẩm định. Việc nuôi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến còn hạn chế. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” với các phong trào thi đua sáng tạo của từng ngành, lĩnh vực; vì vậy chưa phát huy hết sức tan tóa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động đoàn viên, hội viên, tập trung tăng cường liên kết chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức thành viên để tạo hiệu ứng sâu rộng. Qua đó, tiếp tục khơi dậy được sự đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trên mọi lĩnh vực để nâng cao hiệu suất làm việc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo hiệu quả cao trong thực thi các nhiệm vụ được giao.

NGUYỆT THU

Bảo tồn trang phục truyền thống của người K’Ho

Từ lâu đời, cuộc sống biệt lập giữa núi rừng, tự cấp tự túc, săn bắt hái lượm dựa vào thiên nhiên, người K’Ho sớm biết tự dệt vải tự sáng tạo nên trang phục của dân tộc mình. Nghệ nhân K’Tuyn (Đưng K’Nó, Lạc Dương) cho biết, phụ nữ K’Ho từ nhỏ đã được mẹ, được bà dạy cho cách trồng bông, xe sợi, nhuộm, dệt thổ cẩm, lớn lên thường tự tay làm được trang phục cho cả gia đình. Để tạo nên một bộ trang phục truyền thống K’Ho đẹp đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo với nhiều công đoạn rất tỉ mỉ, công phu. Người phụ nữ có khi phải mất cả tháng trời ngồi bên tảng ùi (dung cụ dệt), vừa canh chỉ, tạo hình, sáng tạo nên những họa tiết, hoa văn cách điệu, mô phỏng thể giới nhân sinh sống động, cỏ cây, hoa lá, chim muông, hoạt động lao động sản xuất của con người, hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ thập, hình thoi, hình xoáy... Để tạo hoa văn độc đáo, người dệt đã gửi gắm cả tâm huyết, thể hiện khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, óc thẩm mỹ trên từng sợi chỉ màu, hình ảnh họa tiết như được vẽ sẵn trong đầu, đều đặn phô diễn trên tấm dệt.

Trang phục truyền thống là một trong những di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của dân tộc K’Ho ở Lâm Đồng đang được đồng bào tích cực bảo tồn, gìn giữ và phát huy.

Màu chủ đạo của trang phục K’Ho là màu sẫm, xanh đen tượng trưng cho màu của núi rừng, xen lẫn ít màu vàng, đỏ, trắng làm họa tiết. Đàn ông K’Ho mặc áo chui đầu, đóng khố; riêng phụ nữ, bên cạnh áo và váy quấn quanh thân dưới thì trang phục quan trọng là tấm ùi (tấm vải lớn) bởi tính đa năng của nó và phù hợp với phong tục tập quán: có thể che nắng khi đi nương rẫy, làm khăn choàng khi tắm suối, làm chăn đắp khi trời lạnh, dùng để địu con khi làm mẹ...

Trước nguy cơ trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số bị mai một, những năm qua, ngành Văn hóa tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực đưa trang phục truyền thống trở nên phổ biến trong cuộc sống của đồng bào, trong đó có trang phục của người K’Ho. Ngành đã chủ động tạo môi trường, điều kiện để về đẹp trang phục truyền thống của người K’Ho được phô diễn tại các ngày hội văn hóa công chiêng, ngày hội văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, liên hoan bảo tồn



Trình diễn trang phục truyền thống của người K’Ho.

di sản văn hóa được tổ chức hàng năm. Từ đó, đồng bào K’Ho ngày càng nhận rõ giá trị, tự hào về vẻ đẹp độc đáo, thêm yêu quý, trân trọng, gìn giữ trang phục của dân tộc mình.

Đề có những hoa văn, họa tiết, kiểu dáng của các loại trang phục

váy áo thổ cẩm, đồng bào K’Ho đã mất hàng ngàn năm, trải qua bao nhiêu thế hệ tích lũy, chọn lọc, tích tụ kinh nghiệm, sáng tạo. Việc bảo tồn trang phục dân tộc đi đôi với bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, bảo tồn từ cách thức dệt đến cả chất liệu, màu

sắc, kiểu dáng, hoa văn. Hiện nay, đã có 3 làng nghề dệt thổ cẩm của người K’Ho được UBND tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống, đó là làng nghề B’Nó C (Lạc Dương), làng nghề K’Long (Hiệp An - Đức Trọng), làng nghề Đam Pao (Đạ Đờn - Lâm Hà). Các làng nghề dệt được khôi phục đã truyền dạy cho nhiều người trẻ tuổi, xây dựng nên ý thức trong cộng đồng cùng bảo tồn; đồng thời, tái sáng tạo, tạo dáng cho những trang phục công sở, trang phục học đường, váy cưới thổ cẩm kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại mang tính ứng dụng cao trong đời sống thường ngày.

Hiện nay, tại các buôn làng nơi người K’Ho sinh sống ở Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng... nhiều phụ nữ vẫn tự tay dệt nên những tấm thổ cẩm, may và trang phục cho người thân trong gia đình; trang phục truyền thống vẫn được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày của đồng bào. Trong các dịp lễ hội, lễ, Tết, những ngày trọng đại của đất nước cũng như của gia đình, dòng họ, người K’Ho đều mặc trang phục dân tộc...

XEM TIẾP TRANG 8

Lạc Dương: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, huyện Lạc Dương đã đưa các mục tiêu vì trẻ em vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nhằm thực hiện tốt quyền trẻ em với tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.



Học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương được đảm bảo các điều kiện học tập và vui chơi.

Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lạc Dương, toàn huyện hiện có 8.428 trẻ em, chiếm 27% dân số. Trong đó có 6.394 trẻ em dân tộc thiểu số, chiếm trên 75%; trẻ em dưới 6 tuổi 3.718 em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 90 em, chiếm 1,1%; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 2.045 em, chiếm 24,3%.

Để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, huyện Lạc Dương luôn xác định công tác trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20 ngày 05/11/2012 về

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 59 ngày 12/12/2012 về thực hiện Chỉ thị số 20, Huyện ủy Lạc Dương đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 156 đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại địa phương. Đồng thời, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và nghị quyết chuyên đề hằng năm, các cấp ủy luôn đưa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới vào nghị quyết đề lãnh đạo, chỉ đạo và

đề ra các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Hằng năm, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em liên quan đến các vấn đề như: thực hiện Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng; tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ em,

trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn huyện vào các dịp hè, khai giảng năm học mới... Ban hành Quyết định kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện; quy định mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Trước tình hình dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo và bảo vệ trẻ em để xây dựng một môi trường sống an toàn, khỏe mạnh. UBND huyện đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng lập danh sách 678 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện Chương trình “Sống và máy tính cho em”, bảo đảm quyền học tập của trẻ em trong thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.

Cùng với đó, công tác định hướng, giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật cho học sinh, thực hiện tốt Phong trào “Dạy tốt - Học tốt” gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào xây

dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thường xuyên được triển khai thực hiện. Các trường đã đưa lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam, lịch sử Đảng bộ huyện lồng ghép vào nội dung giảng dạy trong nhà trường, tổ chức cho học sinh tham quan các Địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh... Qua đó đã góp phần vào việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho các em.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hằng năm, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; đồng thời, ban hành Quyết định công nhận các trường đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” cho các trường đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn huyện. Tăng cường vị trí, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, ngược đãi trẻ em; các thôn, tổ dân phố có cộng tác viên hoạt động công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn...

VIỆT HÀO

Mái trường bội thu về giáo dục mũi nhọn

• Bội thu giải thưởng

Rất nhiều trong số học sinh (HS) đó, những giải thưởng không chỉ là niềm hạnh phúc của cá nhân, gia đình mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong phong trào học tập của HS. Điềm qua một số điển hình như: HS Nguyễn Văn Bảo Nhân, lớp 9a14 đoạt giải Tư quốc gia Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Bảo Nhân còn đoạt giải Nhi học sinh giỏi (HSG) Toán cấp thành phố, giải Nhi HSG Toán cấp tỉnh, giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật (NCKHKT) cấp tỉnh, giải Tư Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng... Nhà trường có 4 HS đoạt giải Nhất HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022, gồm: Hoàng Thị Quỳnh Anh, lớp 9a15, môn Sinh học; Phạm Minh Hiếu, lớp 9a14, môn Sinh học; Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, lớp 9a14, môn Tiếng Anh và Ngô Quỳnh Trang, lớp 9a2, môn Hóa học. Quỳnh Anh còn đoạt giải Nhất môn Sinh học cấp thành phố, giải Nhi NCKHKT cấp tỉnh; Minh Hiếu đoạt giải Nhi môn Sinh học cấp thành phố; Mỹ Ngọc đoạt giải Nhi môn Tiếng Anh cấp thành phố và Quỳnh Trang đoạt giải Ba môn Hóa học cấp thành phố...

Năm học 2021-2022, Trường THCS Nguyễn Du có 33 HS lớp 8, lớp 9 đoạt danh hiệu HSG cấp tỉnh và 67 HS hai khối lớp này đoạt HSG cấp thành phố ở các môn thi: Toán, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học.

Ngày 7/6, chúng tôi có mặt tại Trường THCS Nguyễn Du, Đà Lạt tham dự Lễ tri ân ra trường của gần 700 học sinh khối lớp 9 trong niềm vui thành công bậc học THCS để tiếp bước vào chân trời mới. Tại đây, nhiều gương mặt học sinh đoạt giải thưởng các cuộc thi được xướng tên...

Trường có 3 đề tài HS NCKHKT cấp tỉnh và nhiều HS đoạt giải cao các cuộc thi của tỉnh: Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng, Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp, Tin học trẻ... Đây là truyền thống được nhà trường nỗ lực phát huy (năm học 2020-2021, có 23/23 HSG cấp tỉnh; 54/84 HSG cấp thành phố; 3 giải quốc gia về Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng, Tin học trẻ, NCKHKT, chưa kể giải các cuộc thi cấp tỉnh...).

• Người thầy đặt tâm mình vào sự học của trò

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, thầy giáo Nguyễn Văn Ánh cho biết: Năm học 2021-2022, trường có 2.609 HS, trong đó, khối 9 có 698 HS. Nhà trường có 115 cán bộ, giáo viên và nhân viên, 97% đạt chuẩn và trên chuẩn so với Luật Giáo dục 2019. “Mục tiêu của nhà trường là, về chất lượng giáo dục đại trà, trong đó giáo dục đạo đức và văn hóa cho HS đảm bảo kết quả ngang bằng và trên mặt bằng chung của thành phố. Riêng giáo dục mũi nhọn, nhà trường luôn chú trọng và đầu tư xây dựng để vươn lên thương hiệu của một trường học”, thầy Ánh cho biết. Để đạt thành tích giáo dục mũi nhọn, kế hoạch xây dựng đầu năm dựa trên thực tiễn của trường và nhiệm vụ chung của ngành; phát hiện, lựa chọn từ lớp đầu cấp; và



Thầy và trò - những gương mặt xuất sắc của Trường THCS Nguyễn Du.

quan trọng, công tác bồi dưỡng, phân công những giáo viên có năng lực, đặc biệt là thầy cô đặt cái tâm của mình vào sự học của trò. Cùng đó, công tác đồng viên, khích lệ thích đáng, kịp thời đối với những thành tích của HS và giáo viên. Phong trào thi đua học tốt theo đó lan tỏa trong toàn trường...

Mấy năm nay, Trường THCS Nguyễn Du gần như mỗi môn học đều có giáo viên tham gia đội ngũ bồi dưỡng HSG cấp tỉnh cho thành phố. Hằng chục giải cấp tỉnh là quả ngọt cho công lao của “người đưa đò”. Ngoài quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo nhà trường, đi kèm chung của các giáo viên là hội đủ những phẩm chất của người thầy: tâm huyết nghề nghiệp, đam mê với bộ môn; luôn tự

đào sâu nâng trình độ và năng lực sư phạm; đặc biệt dành rất nhiều thời gian ôn luyện, hình thành nhiều kỹ năng cho HS... ThS Võ Hà Tuyết Hạnh, giáo viên môn Sinh học chia sẻ: “Giáo viên phải là người truyền lửa, truyền được cảm hứng cho HS; đồng thời, phải đồng hành trong quá trình đam mê ấy”. Ở khía cạnh khác, ThS Nguyễn Thị Dung, giáo viên môn Ngữ văn cho rằng: “Người thầy phải biết chia sẻ kiến thức căn bản, từ căn bản đi vào chuyên sâu; rèn kỹ năng rất quan trọng, từ đơn vị kiến thức đơn giản đến mức độ khó, và trải đều trong quá trình ôn luyện, làm nhiều đề và giáo viên giải đề kỹ lưỡng...”. Thầy giáo Tạ Văn Thuận, dạy môn Toán, cũng chia sẻ: “Cả

thầy và trò đam mê là yếu tố đầu tiên. Chỉ tiêu của trường và các bộ môn đưa ra từ đầu năm học, giáo viên đặt kỳ vọng vào kết quả thi nhưng không tạo áp lực đối với HS”.

• Ươm mầm, chấp cánh ước mơ xa

Trò chuyện với các HS, tôi hạnh phúc trước những gương mặt thông minh và lễ phép. Nguyễn Văn Bảo Nhân, Ngô Quỳnh Trang, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc và Hoàng Thị Quỳnh Anh đều cho biết sẽ dự thi vào Trường Chuyên Thăng Long để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê về môn học đã đạt nhiều thành tích ở bậc THCS. Điềm chung của các trò là yêu thích môn học, kiên trì, chăm chỉ, nâng cao năng lực giải đề. Mỗi môn học có phương pháp lĩnh hội tri thức khác nhau, nhưng trước hết là nắm bắt cơ bản những kiến thức truyền thụ trên lớp của thầy cô; ở nhà tự giác tìm hiểu tài liệu để mở rộng vốn hiểu biết; khoa học và tránh tự căng thẳng...

Tôi chia sẻ thêm thông tin sau để hình dung tính toàn diện của Trường THCS Nguyễn Du trước khi khép bài viết này: Hai năm học (2020-2021, 2021-2022), nhà trường nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, trường được UBND tỉnh tặng thưởng 100 triệu đồng công trình phúc lợi về đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh...

MINH ĐẠO

20 NĂM TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 78 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH Nguồn tín dụng ưu việt nâng đỡ người nghèo...



Ông Trần Đình Duyên.

Đ ừ trực thuộc NHNN-PTNT (bây giờ), nhưng NHPVNN cũng có hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Ông Duyên khi đó là Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp kiêm Giám đốc NHPVNN tại Lâm Đồng. Ông kể: Lúc đó, tỷ lệ hộ nghèo nhiều hơn bây giờ và nghèo thực sự (không có của ăn, của để); đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào đi kinh tế mới thì càng nghèo. Hoạt động của NHPVNN ở Lâm Đồng tương đối tốt, được Thủ tướng tặng Bằng khen.

Tuy nhiên, hoạt động theo mô hình NHPVNN trong hệ thống NHNN-PTNT khiến NHPVNN không thể phát triển mạnh được, nhất là khi NHNN-PTNT định hướng kinh doanh... Vì vậy, sau 7 năm hoạt động của NHPVNN, nhằm tách TDCS ra khỏi hoạt động tín dụng thông thường của các ngân hàng thương mại nhà nước, ngày 4/10/2002, Chính phủ ban hành

Ngày 31/8/1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 525-TTg về việc thành lập Ngân hàng Phục vụ Người nghèo (NHPVNN) - nay là Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - để giúp người nghèo vay vốn phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận. Lúc này, NHPVNN chỉ tham gia ban hành chính sách, còn việc điều hành tác nghiệp ủy thác do Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNN-PTNT) Việt Nam bây giờ) đảm nhận.

Chúng tôi ghi lại cuộc trò chuyện với ông Trần Đình Duyên - nguyên Giám đốc NHPVNN Lâm Đồng, nguyên Giám đốc NHCSXH Lâm Đồng về những ngày đầu hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) tại Lâm Đồng.



Những cán bộ NHCSXH Lâm Đồng thời kỳ đầu đều trưởng thành trong công tác.

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; cũng trong ngày này, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập NHCSXH để thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng

chính sách khác trên cơ sở tổ chức lại NHPVNN.

Vốn điều lệ ban đầu của NHCSXH là 5.000 tỷ đồng và được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ. Thời hạn hoạt động là 99 năm. Ngày 11/3/2003, NHCSXH chính thức

hoạt động... Tại Lâm Đồng, khi tách khỏi NHNN-PTNT, NHCSXH chưa có gì kể cả cơ sở vật chất, mỗi chi nhánh NHNN-PTNT điều ra 3 người dưới huyện, 7 người trên tỉnh cho NHCSXH. Tuy nhiên, NHCSXH được xác định là phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nên được cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm ngay từ ban đầu, như cấp đất, giao nhà (làm tài sản) và tạo điều kiện tổ chức các phiên giao dịch...

NHCSXH có hai phương thức cho vay là cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác; trong đó, cho vay ủy thác là chủ yếu và luôn chiếm hơn 98% tổng dư nợ. Cho vay ủy thác nghĩa là NHCSXH thực hiện ủy thác một số công đoạn trong quy trình cho vay cho 4 tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là Hội, Đoàn thể) gồm Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội PN), Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TN) thông qua

tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Tổ TK&VV là một tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn NHCSXH để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Các thành viên (tổ viên) tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; đồng thời, cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ ngân hàng. Các tổ viên cư trú hợp pháp theo địa bàn dân cư thuộc đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi với NHCSXH, ngân hàng đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch xã (xã/phường/thị trấn).

Điểm giao dịch xã là nơi NHCSXH tổ chức giao dịch với khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn một xã, được đặt trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã. Phiên giao dịch xã diễn ra vào ngày cố định hằng tháng, kể cả ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần, và chỉ thực hiện giao dịch bù vào ngày khác nếu ngày giao dịch cố định tháng đó trùng vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Các ngày giao dịch cố định của từng xã được niêm yết trên website của NHCSXH. Đến nay, cả nước có 10.430 điểm giao dịch xã/10.604 đơn vị hành chính cấp xã.

Hoạt động ủy thác ban đầu làm thí điểm với Hội Cựu chiến binh...

XEM TIẾP TRANG 8

Xã vùng sâu với Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

N ỉnh Loan là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện Đức Trọng 30 km. Toàn xã có 1.605 hộ, 5.410 nhân khẩu, với 8 dân tộc đang sinh sống.

Theo lãnh đạo xã Ninh Loan, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn. Theo đó, Đảng ủy xã luôn chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chi thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới đến cán bộ đảng viên và Nhân dân nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu của công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cũng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ cả Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của Nhân dân. Nhiều mô hình đã và đang được duy trì, nhân rộng có thể kể đến như: "Tiếng kèn an ninh" với các thành viên là công an viên, thôn đội, thanh niên xung

Xác định công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng đã triển khai Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng, cũng như huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Ninh Loan cũng được Công an huyện Đức Trọng chọn để xây dựng xã điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

kích và cựu chiến binh. Trong đó, bao gồm: 11 tổ tuần tra trật tự, 11 tổ kèng và 40 tổ an ninh Nhân dân. Về xây dựng lực lượng làm công tác an ninh trật tự, lực lượng dân quân cũng được củng cố. Hiện, xã có 1 trung đội dân quân cơ động, 1 tổ dân quân hóa học, 1 tổ trinh sát, 1 tổ thông tin, 1 tổ y tế, 11 tiểu đội dân quân tại chỗ. Các tổ, đội này thường xuyên thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong việc tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn. Và hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình trên mang lại, chính là khơi gợi được ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Từ đó, giúp công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Anh Trần Văn Minh, người dân thôn Trung Ninh cho biết: "Hằng tháng, hằng quý, khi đi họp thôn, tổ, chúng tôi luôn được thông báo tình hình an ninh, trật tự tại



Ý thức của người dân xã Ninh Loan trong việc chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao.

địa phương, cũng như tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước... Vì vậy, mỗi người dân chúng tôi đều có ý thức chấp hành pháp luật, cũng như nâng cao ý thức trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương".

Trong năm 2022, các lực lượng chức năng xã Ninh Loan tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác dân vận,

nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân hơn nữa trong Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, ý thức cảnh giác cho cán bộ, Nhân dân không để cho kẻ xấu kích động, lôi kéo; thường xuyên củng cố lực lượng làm công

tác an ninh, đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động. Đồng thời, tăng cường củng cố, xây dựng thực lực ở cơ sở; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Nhân dân các thôn. Song song với đó, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo, dân tộc. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất rừng, tái lấn chiếm đất rừng, vận chuyển trái phép lâm sản qua địa bàn, tín dụng đen, tranh chấp đất đai, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp...

"Trong năm 2021, xã Ninh Loan đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, thôn Trung Ninh được công nhận là thôn văn hóa kiểu mẫu; các thôn gồm: Trung Hậu, Thịnh Long, Ninh Hải, Châu Phú được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu. Trong năm 2022, xã đang phấn đấu xây dựng thôn Trung Hậu và Thịnh Long đạt thôn văn hóa kiểu mẫu, các thôn Nam Hải, Nam Loan đạt thôn văn hóa tiêu biểu; đồng thời, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự. Hiện, xã đang vận động đối ứng xã hội hóa khoảng 28 camera an ninh trên địa bàn, với số tiền là 99 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp đối ứng là 50%", ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Ninh Loan, cho biết. **NHẬT MINH**

Để COVID-19 sớm trở thành bệnh lưu hành

Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu ghi nhận số ca COVID-19 mắc mới giảm liên tục, số ca nhiễm nặng và tử vong cũng giảm, trong khi tỷ lệ bao phủ vắc xin tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định dịch COVID-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể sớm trở thành bệnh lưu hành.

Lâm Đồng ghi nhận từ 7h00 ngày 7/6 đến 7h00 ngày 8/6 trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 10 ca COVID-19 mới. Hiện đang cách ly 96 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 6 người và cách ly tại nhà 90 người. Đến ngày 8/6, tổng số ca bệnh COVID-19 phát hiện trong tỉnh là 92.347 ca; trong đó, ra viện 92.090 ca, tử vong 145 ca, về địa phương khác 16 ca.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đến ngày 5/6, tỷ lệ bao phủ vắc xin trên dân số 1 mũi đạt 86,42%; mũi 2 mũi đạt 79,43%. Tỷ lệ bao phủ vắc xin trên người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi đạt 99,99%; mũi 2 mũi đạt 99,30%. Tỷ lệ tiêm liều bổ sung đạt 92,15%; tiêm liều nhắc lại lần 1 đạt 45,7%; tiêm liều nhắc lại lần 2 đạt 3,3%.

Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 1 mũi đạt 99,74%; tiêm đủ 2 mũi đạt 97,01%. Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 1 mũi đạt 53,35%; tiêm đủ 2 mũi đạt 0,39%.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh. Từ đầu tháng 3/2022 đến nay số ca mắc bệnh COVID-19 có xu hướng giảm từng ngày. Nếu như trước đây có ngày ghi nhận hơn 3.000 ca mắc, đến nay số ca mắc mới không đáng kể. Số ca tử vong giảm từ ngày 3 ca xuống còn 1 ca và những tháng gần đây liên tục không ghi nhận ca tử vong mới. Toàn tỉnh có 145 bệnh nhân COVID-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 0,11%, tỷ lệ này rất thấp so với tỷ lệ tử vong trên toàn quốc 0,4%, số trường hợp tử vong tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được đẩy lùi do Lâm Đồng đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc



Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP Đà Lạt.

xin phòng COVID-19 tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, an toàn, hiệu quả và phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, đặc biệt với người nguy cơ cao.

Năng lực đáp ứng từ hệ thống y tế đã trụ vững, các cơ sở điều trị của tỉnh đã có 6.095 giường điều trị bệnh nhân COVID-19, mặt khác hiện nay công tác cách ly điều trị tại nhà cũng làm giảm tải áp lực đối với ngành Y tế. Ngoài ra, ngành Y tế đã bảo đảm đủ thuốc điều trị, không để thiếu thuốc; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các bệnh viện chủ động mua thuốc điều trị; phân bổ, hỗ trợ kịp thời thuốc điều trị cho các địa phương; đối với các loại thuốc thiết yếu, có cơ sở dự phòng phù hợp cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu.

Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 - 2023 với mục tiêu bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19 góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19, đến hết quý 2 năm 2022 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm. Hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022. Tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

Kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Các cấp chính quyền có kịch bản phòng, chống dịch COVID-19. Mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá. Thực hiện giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn. Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 100% trung tâm y tế các huyện, thành phố, trạm y tế tuyến xã, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch...

Bên cạnh đó, bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch để người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch giúp người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện. Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông

tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện phòng, chống dịch. 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân.

Để đạt mục tiêu bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của Nhân dân thì 100% người dân cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp; 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn và tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các hoạt động phòng, chống dịch được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; có sự điều chỉnh phù hợp với biến chủng vi rút và diễn biến dịch; luôn luôn đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan; trong khi triển khai các biện pháp đáp ứng, phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới vẫn phải sẵn sàng triển khai các biện pháp đáp ứng, phòng, chống dịch trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Vắc xin vẫn là biện pháp hữu hiệu trong việc giảm nguy cơ chuyển nặng, tử vong; tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin ở tất cả các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và nhóm nguy cơ cao. Các biện pháp phòng, chống dịch mang tính bền vững trên cơ sở đề cao tính trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình và sự thích ứng linh hoạt của cơ quan, xí nghiệp, tổ chức, có sự điều chỉnh nhằm làm giảm mật độ người tập trung, tăng sự thông khí trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng.

Tăng cường công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới; duy trì đánh giá cấp độ dịch và biện pháp phòng, chống dịch cần thiết cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay và kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh, dự báo trong năm 2023 dịch bệnh tiếp tục được đẩy lùi, số người mắc tiếp tục giảm so với năm 2022.

AN NHIÊN

Nông nghiệp công nghệ cao chiếm 21% diện tích canh tác

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện diện tích canh tác nông nghiệp của toàn tỉnh vào khoảng 300 nghìn ha với các sản phẩm chủ lực bao gồm rau, hoa, chè, cà phê, cây ăn quả, dâu tằm... Trong đó, diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 63 nghìn ha, chiếm 21% tổng diện tích canh tác của tỉnh.

Theo thống kê, hiện diện tích sản xuất nông nghiệp được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, UTZ, 4C... của tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 78 nghìn ha, chiếm 26% tổng diện tích canh tác. Giá trị sản xuất bình quân của toàn tỉnh ước đạt 185 triệu đồng/ha; đặc biệt, nhiều diện tích trồng rau, hoa công nghệ cao đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha.

HOÀNG SA

Xuất khẩu trên 162 triệu cành hoa

Thông tin từ Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng II cho biết, hết ngày 31/5/2022, đơn vị đã thực hiện kiểm dịch thực vật xuất khẩu cho 32 công ty xuất khẩu 162,21 triệu cành hoa các loại có nguồn gốc tại Lâm Đồng. Ngoài hoa, Lâm Đồng còn kiểm dịch 511 tấn rau, củ, quả các loại; trên 3.131 tấn khoai lang, khoai môn, khoai tây; 399 tấn hạt cà phê, điều; 128 tấn thực phẩm đông lạnh. Đồng thời, các mặt hàng nước giải khát như nước tăng đông lạnh 248 tấn; chanh dây sấy đông lạnh 98 tấn; chanh dây sấy khô 1,42 tấn cũng được kiểm dịch, xuất khẩu tới 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xuất khẩu nông sản Lâm Đồng đang có dấu hiệu phục hồi khá tích cực.

D.QUY

Tập huấn bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Từ ngày 9-11/6, tại huyện Đức Trọng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022, với sự tham gia của các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông và thành phố Đà Lạt.

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các nội dung như: Hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; thực hành công tác tổ chức lớp dạy trẻ em học bơi ban đầu và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; sơ cứu, các thao tác sơ cấp cứu khi bị đuối nước; phương pháp dạy bơi cơ bản... Cùng với việc tiếp thu kiến thức lý thuyết, các học viên còn được thực hành một số kiểu bơi, lặn cứu đuối...

N. MINH

Xử phạt hơn 366 triệu đồng vi phạm trên lĩnh vực nông nghiệp

Thống kê gần 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt hơn 366 triệu đồng đối với 41 trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Trong đó, phổ biến các hành vi vi phạm như: Buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; không có

tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Còn lại gồm những hành vi sản xuất cây trồng không công bố tiêu chuẩn áp dụng; trốn tránh việc kiểm

dịch động vật, sản phẩm động vật tại các Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông trên tuyến đường đi; vận chuyển động vật bằng phương tiện không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y...

VŨ VĂN

ĐỨC TRỌNG: 7 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn huyện này đã xảy ra 7 vụ lấn chiếm gần 14.281 m² đất rừng trái phép; 1 vụ phá rừng trên diện tích 1.172 m², thiệt hại hơn 15,5 m² gỗ.

Riêng 2 vụ phá rừng chưa xác

định đối tượng, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 26 m³ gỗ tròn các loại.

Cùng thời gian này, toàn địa bàn huyện Đức Trọng đã giải tỏa xong 15.528 m² diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Trong đó Ban Quản lý

rừng phòng hộ Tà Năng đã giải tỏa 9.742 m²; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh giải tỏa 5.786 m².

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh cũng đã giải tỏa 3.074 m² diện tích cây trồng sản xuất trái phép trên diện

tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tái lấn chiếm.

Cùng với đó, huyện Đức Trọng đã trồng 5.772 cây xanh trong Chương trình 50 triệu cây xanh toàn tỉnh Lâm Đồng.

MẠC KHÁI



TIN THẾ GIỚI

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo về các thách thức toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh cuộc xung đột Ukraine, cùng với các cuộc khủng hoảng khác, đang đe dọa gây ra "một làn sóng đói kém chưa từng có, kéo theo sự hỗn loạn về kinh tế và xã hội."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo cuộc xung đột tại Ukraine có thể gây ra sự hỗn loạn trong xã hội và kinh tế trên toàn thế giới, theo đó làm trầm trọng thêm hậu quả của những cuộc khủng hoảng khác mà toàn cầu đang phải đối mặt gồm biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và sự bất bình đẳng.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo trên trong buổi họp báo công bố báo cáo thứ hai của Nhóm Ứng phó với khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính toàn cầu trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông nhấn mạnh cuộc xung đột, cùng với các cuộc khủng hoảng khác, đang đe dọa gây ra "một làn sóng đói kém chưa từng có, kéo theo sự hỗn loạn về kinh tế và xã hội."

Ông nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể thoát khỏi vòng xoáy của cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt hiện nay.

Trong báo cáo này, Nhóm Ứng phó với khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính toàn cầu trong cuộc xung đột Ukraine đã làm rõ thực tế rằng tác động mang tính hệ thống của xung đột đối với an ninh lương thực, năng lượng và tài chính đang diễn ra với tốc độ nhanh và mức độ nghiêm trọng.

Cụ thể, giá thực phẩm đang ở mức cao kỷ lục, trong khi giá phân bón tăng gấp đôi đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất lương thực.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo ở Vienna, Áo ngày 11/5/2022.

Báo cáo cũn nhấn mạnh nếu không có phân bón, tình trạng giảm năng suất cây lương thực sẽ xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng tỷ người ở châu Á và Nam Mỹ.

Trong khi đó, giá năng lượng không ngừng tăng cao đã gây ra tình trạng mất điện và thiếu hụt nhiên liệu ở tất cả các nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng đặc biệt lưu ý đến sự chênh lệch giữa các nước trong giai đoạn phục hồi sau COVID-19 và cuộc khủng hoảng do khí hậu...

Đề cập đến khó khăn của người lao động, ông Guterres cho biết trên toàn thế giới, trung bình cứ 5 công nhân thì có 3 người thu nhập bị giảm so với trước đại dịch COVID-19.

Cần bằng ngân sách thu chi không chỉ là vấn đề quốc gia mà còn là vấn đề gây đau đầu của từng hộ gia đình. Các gia đình đang bị buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn như đóng cửa các cơ sở kinh doanh, bán gia súc hay cho con cái nghỉ học.

Do đó, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách không thể chậm trễ lúc này là ổn định thị trường lương thực và năng lượng toàn cầu, cung cấp các nguồn lực ngay lập tức để hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng dân cư nghèo nhất.

Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này cũng nhấn mạnh các chính phủ phải được hỗ trợ tài chính (có thể dưới hình thức tín dụng) để duy trì nền kinh tế phát triển và đảm bảo cuộc sống của người dân.

Theo ông, sẽ không thể có giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu này nếu không có giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước đang phát triển.

Hệ thống tài chính toàn cầu phải vượt lên trên những hạn chế và sử dụng tất cả các công cụ theo ý mình, với sự linh hoạt và đúng cách nhất, để hỗ trợ cho các quốc gia và người dân dễ bị tổn thương.

Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói dự luật kiểm soát súng đạn

Gói dự luật mang tên "Đạo luật bảo vệ con em của chúng ta" bao gồm điều khoản nâng độ tuổi được phép mua vũ khí bán tự động từ 18 lên 21 tuổi, đồng thời cấm bán cho dân thường thiết bị độ súng.

Với 223 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua một gói dự luật kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, gói dự luật này được cho là khó qua được "ai" Thượng viện.

Gói dự luật mang tên "Đạo luật bảo vệ con em của chúng ta" bao gồm điều khoản nâng độ tuổi được phép mua vũ khí bán tự động từ 18 lên 21 tuổi, đồng thời cấm bán cho dân thường bump stock - thiết bị độ súng giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng bắn nhanh như súng tự động.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị rúng động bởi nhiều vụ xả súng đẫm máu, trong đó có vụ xả súng tại Trường Tiểu học

Robb ở Uvalde, Texas, hồi tháng trước, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng.

Các vụ xả súng này buộc các nhà lập pháp Mỹ đưa ra thảo luận việc siết chặt các quy định mua bán và sở hữu súng đạn.

Thống kê của Gun Violence Archive cho thấy trong 5 tháng qua, nước Mỹ đã chứng kiến 251 vụ xả súng hàng loạt, cướp đi sinh mạng của 18.900 người.

(Theo TTXVN)

Bảo tồn trang phục truyền thống...

TIẾP TRANG 4

... Chị Ka Thoét (thôn Duệ, Đình Lạc, Di Linh), cho biết, chị luôn cảm thấy mình đẹp nhất khi khoác lên mình váy áo thổ cẩm. Không chỉ lên sân khấu biểu diễn công chiêng mà những khi ra phố, đi chơi chị luôn thích mặc váy áo thổ cẩm. Một thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt - Lạc Dương sẽ giảm đi nếu không còn hình ảnh đồng bào dân tộc K'Ho dưới chân núi LangBiang xúng xính trong váy áo thổ cẩm. Bảo tồn trang phục truyền thống còn làm nên dấu ấn văn hóa đẹp, có sức ám ảnh, níu chân du khách, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiến hành kiểm kê trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Cụ thể, trong tháng 7-9/2022, sẽ tiến hành điều tra trên thực địa,

lập phiếu kiểm kê, lập hồ sơ khoa học trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc K'Ho hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Dương. Công tác kiểm kê đòi hỏi phải thu thập thông tin thật cụ thể, đầy đủ, phải đảm bảo tính xác thực, cập nhật, toàn diện, khách quan, bao gồm các yếu tố phân ảnh hình thức, đặc điểm và giá trị di sản, các vấn đề về khả năng tồn tại, mức độ phổ biến, sức sống của trang phục truyền thống và nghệ thuật dệt thổ cẩm. Qua đó, nhận diện xác định các giá trị trang phục truyền thống dân tộc K'Ho nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, sưu tầm, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống; kịp thời ngăn chặn thực trạng trang phục truyền thống bị mai một, biến dạng, xa rời nguyên gốc, góp phần vun đắp tình yêu văn hóa truyền thống, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

QUYÊNHY UYỄN

Nguồn tín dụng ưu việt...

TIẾP TRANG 6

... vì đây là Hội có số thành viên ổn định, có trách nhiệm... sau đó mới phát triển sang các hội khác... Sau những năm đầu khó khăn, hoạt động TDCS ở Lâm Đồng dần phát triển, được cấp vốn và huy động được các nguồn lực từ Trung ương, địa phương, cá nhân, tập thể... Nhân lực được tăng cường, huyện được tăng biên chế lên 10 người thông qua tuyển dụng. Nhiều người làm trong ngành Ngân hàng, có nghiệp vụ đã chuyển sang NHCSXH, nên hoạt động dần ổn định, cán bộ có năng lực. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, NHCSXH phát triển, đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, nguồn vốn TDCS khẳng định được tính ưu việt trong nâng đỡ, giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách...

Trải qua chặng đường 20 năm, ông Duyên đã nghỉ hưu được 12 năm (từ 2010), nhưng vẫn theo dõi hoạt động của NHCSXH Lâm

Đồng và thấy có sự phát triển liên tục, rõ rệt. Mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo đều được ghi nhận và được tặng thưởng Huân chương Lao động (lần lượt là Hạng III, Hạng II, Hạng I). Đó là kết quả của sự hợp lực, cố gắng, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNV của NHCSXH; cũng cho thấy sự sáng suốt trong mục tiêu hoạt động của NHCSXH ở nước ta góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo...

Đặc biệt, vai trò của các hội đoàn thể nhận ủy thác và từng cá nhân trong Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, thấy rõ lợi ích và hiệu quả của nguồn vốn TDCS nên rất nhiệt tình, tích cực... Cán bộ NHCSXH của Lâm Đồng có sự sáng tạo, chịu khó, chịu khổ, đồng tâm, đồng hành tạo nên những thành tích nhất định, đáng tự hào cho hoạt động TDCS hôm nay.

LÊ HOA (lược ghi)

Thông báo

V/v giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất

UBND xã Lộc Châu thông báo với nội dung sau:

- Giấy CNQSD đất số M 684157 mang tên hộ bà **Đình Thị Nga**.
- Tổng diện tích: 1.459 m² đất nông nghiệp, thuộc thửa số 168, tờ bản đồ số H.181.III tại Quyết định 359/QĐ-UB ngày 23/12/1998 của UBND thị xã Bảo Lộc (nay là thành phố Bảo Lộc).

Giấy chứng nhận đang tồn tại Bộ phận một cửa thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay bà **Đình Thị Nga** ở đâu, về tại UBND xã Lộc Châu để được hướng dẫn lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận do khi chuyển nhượng hộ bà **Đình Thị Nga** không làm thủ tục sang tên cho hộ **ông Nguyễn Quang**. Hộ **ông Nguyễn Quang** trực tiếp đi làm thủ tục cấp GCN và đã được cấp GCN thửa 168, bản đồ H.181.III dẫn tới cấp trùng thửa nêu trên.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại, UBND xã Lộc Châu lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thu hồi thửa 168, diện tích 1.459 m² đất nông nghiệp, tờ bản đồ số H.181.III, GCNQSD đất số M 684157 của hộ bà **Đình Thị Nga**, mọi thắc mắc, khiếu nại sau này UBND xã Lộc Châu không giải quyết.

Thông báo v/v mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN RỪNG MIỀN NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 135A đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Bị thất lạc (mất) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **CD 929829** ngày 27/7/2017, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp cho Công ty TNHH Phát triển rừng miền Nam.
- Công ty đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có; nay đăng ký thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để làm cơ sở lập hồ sơ, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.